

BÁO CÁO

Vụ việc phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp tại rừng đặc dụng Nam Ka

Thực hiện Công văn số 385/STTTT-TTBCXB, ngày 15/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí - Liên quan đến vụ việc phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp tại rừng đặc dụng Nam Ka; UBND huyện Krông Ana báo cáo tình hình, mức độ thiệt hại của vụ việc và các biện pháp xử lý bước đầu đã thực hiện như sau:

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Krông Ana đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng (QLRĐD) Nam Ka, chỉ đạo UBND xã Bình Hòa phối hợp rà soát các hộ dân sản xuất và cư trú tại khu vực vùng đệm từ năm 1993 đến năm 2010. Qua công tác kiểm tra thực tế, đánh giá đúng thực trạng để đưa ra các giải pháp khả thi và có tính lâu dài, kết quả rà soát cụ thể:

1. Tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 1023 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka

Trước đây, vào mùa khô hàng năm, hệ thống sinh lầy, trảng cỏ dọc khu vực vùng Láng Ma, Thiên Đã rút nước thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp và trồng cây lúa, hoa màu. Từ khi chưa thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka, người dân lợi dụng xâm chiếm diện tích này để canh tác nông nghiệp, mỗi năm 01 vụ.

Năm 2002 dân di cư tự do từ phía Bắc đã vào khu vực này, sang nhượng mua bán đất canh tác và lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng trái phép để canh tác nương rẫy, sau đó đã được UBND tỉnh di dời đến nơi định cư mới. Từ khi thủy điện Buôn Tua Srah đi vào hoạt động, lũ lụt ít xảy ra, đồng thời do thiếu đất sản xuất nên người dân tiếp tục lấn chiếm đất rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất ở khu vực này, có hộ trồng cả cây lâu năm (cà phê, điều). Mặc dù hàng năm, Ban QLRĐD Nam Ka chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với UBND xã Bình Hòa tiến hành kiểm tra các địa điểm lấn chiếm trên địa bàn Hạt kiểm lâm số 8 quản lý xác minh, xử lý và vận động các hộ dân không vào canh tác nhưng họ vẫn lén lút vào dọn rẫy, cắt lán trái phép, hiện nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

2. Một số biện pháp giải quyết đã thực hiện

Thực hiện Công văn số 4305/UBND-NN&MT, ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý vụ việc phá rừng tại Ban QLRĐD Nam Ka; kiến nghị của Sở NN&PTNT tại Công văn số 1248/SNN-CCLN, ngày 21/5/2018; qua báo cáo của Ban QLRĐD Nam Ka về tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, canh tác nông nghiệp và trồng cây lâu năm tại khu vực Láng Ma thuộc rừng Đặc dụng Nam Ka quản lý nằm trên địa phận xã Bình Hòa, huyện Krông Ana;

Ngày 11/6/2018, UBND huyện đã ra Quyết định số 1179/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát diện tích rừng bị lấn chiếm tại khu vực rừng đặc dụng Nam Ka. Ngày 11/6/2018, Đoàn kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số 67 và họp

đoàn để triển khai xác minh, đánh giá chính xác hiện trạng diện tích rừng bị lấn chiếm, thống kê danh sách các hộ lấn chiếm đất rừng tại khu rừng đặc dụng Nam Ka thuộc địa giới hành chính xã Bình Hòa để đưa ra các giải pháp giải quyết;

Sau khi triển khai lực lượng đến hiện trường bị lấn chiếm, xác minh danh sách các hộ dân lấn chiếm, đối chiếu phần diện tích đất trong báo cáo và ngoài thực địa. Xác định việc chặt phá lấn chiếm của người dân và mức độ thiệt hại do các hộ dân gây ra đối với diện tích rừng là đúng như thống kê do Ban QLRĐĐ Nam Ka đã báo cáo.

Qua rà soát lại, hiện có 51 hộ dân sinh sống và trồng cây nông nghiệp trên diện tích đất, sinh lầy phục hóa do Ban QLRĐĐ Nam Ka quản lý (*tăng 9 hộ so với kết quả rà soát vào tháng 10/2017*), với diện tích khoảng 198,2 ha (*tăng 11,4 ha so với kết quả rà soát vào tháng 10/2017*). Diện tích cà phê 46,81 ha; Điều 5.18 ha; Cà phê, tiêu, điều, bơ trồng xen canh là 19.52 ha; còn lại 115.7 ha chủ yếu là cây ngắn ngày canh tác 01 vụ như lúa nước, ngô, khoai, sắn (*trong đó sinh lầy và ao tích nước là 7.92 ha*). Phần lớn là khai hoang sản xuất trước năm 2003. Số hộ có chòi, nhà tạm 32 nhà chủ yếu là nhà gỗ lợp tôn, diện tích từ 10-40 m², trong đó có 02 căn nhà xây lợp tôn diện tích 30 và 40 m² (*có phụ lục kèm theo*).

UBND huyện đã kiến nghị Ban QLRĐĐ Nam Ka chỉ đạo Trạm kiểm lâm số 8 phối hợp với UBND xã Bình Hòa yêu cầu các hộ đang canh tác trên khu vực vùng đệm ký cam kết không phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý vụ phá rừng tại Tiểu khu 1023 do Ban QLRĐĐ Nam Ka quản lý, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với Ban QLRĐĐ Nam Ka thực hiện các nội dung sau:

- *Đối với diện tích rừng đã bị phá diện tích 0,655 ha tại tiểu khu 1023:*

UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm Lâm, Công an huyện, VKSND huyện, UBND xã Bình Hòa phối hợp với Ban QLRĐĐ Nam Ka tiến hành điều tra, xác minh lại hiện trạng, kiểm đếm số lượng cây bị chặt hạ, thu thập các thông tin liên quan để điều tra và xử lý theo đúng trình tự và qui định của pháp luật. Đối với diện tích đất rừng bị cháy 2,9 ha yêu cầu Ban QLRĐĐ Nam Ka tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. Trước mắt ngăn chặn không cho trồng cây hoa màu trên diện tích trên để tái sinh thảm thực vật vùng đệm.

- *Đối với việc cưỡng chế các hộ dân đi khỏi khu vực rừng đặc dụng Nam Ka:*

Hiện nay có 51 hộ dân sinh sống và trồng cây nông nghiệp trên lâm phần quản lý của Ban QLRĐĐ Nam Ka, với diện tích khoảng 198,2 ha phần lớn là khai hoang sản xuất từ những năm 2006 trở về trước, phần lớn là hộ nghèo thiếu đất sản xuất, đời sống vô cùng khó khăn. Hiện nay huyện không có quỹ đất để bố trí sau khi cưỡng chế di dời các hộ trên, hơn nữa trong tình hình hiện nay nếu cưỡng chế, phá bỏ diện tích canh tác trên người dân dễ bị kích động sẽ gây mất ổn định trật tự xã hội địa phương. Do đó biện pháp hiện tại là tăng cường công tác quản lý, thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân tuyệt đối thực hiện đúng cam kết không lấn chiếm đất rừng trái phép.

UBND huyện đã đề nghị Ban QLRĐĐ Nam Ka: phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, UBND xã Bình Hòa, chỉ đạo Trạm kiểm lâm số 8 thường xuyên làm tốt

công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước, vận động người dân không canh tác lấn chiếm đất lâm nghiệp. Khi phát hiện có người dân đến canh tác, lấn chiếm đất rừng, Ban QLRĐD Nam Ka nhanh chóng thông báo với chính quyền địa phương để cùng kết hợp giải quyết, tránh xảy ra xung đột, gây mất an ninh trật tự địa phương; Tiếp tục điều tra, phân loại đối tượng tham gia lấn chiếm; Tiến hành mời các đối tượng cố ý phá hoại cây rừng và lấn chiếm đất rừng lên làm việc để củng cố hồ sơ đưa ra xử lý theo đúng qui định của pháp luật nhằm răn đe các trường hợp khác, ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Ngày 22/6/2018, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 150/BC-UBND về vụ việc phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp tại rừng đặc dụng Nam Ka gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; trong đó kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có hướng chỉ đạo để địa phương xây dựng phương án giải quyết vấn đề lao động, đất sản xuất đối với người dân khi thực hiện cưỡng chế ra khỏi vùng đặc dụng và các chính sách xã hội đối với các hộ dân.

Hiện tại, Ban QLRĐD Nam Ka đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, tiếp tục theo dõi, phục bắt các đối tượng vi phạm, đóng băng nghiêm cấm dọn tĩa trên diện tích đã đốt. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm Trạm kiểm lâm số 8 cũng như tập thể lãnh đạo Ban QLRĐD Nam Ka.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Krông Ana về vụ việc phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp tại rừng đặc dụng Nam Ka và một số biện pháp giải quyết đã và đang thực hiện. UBND huyện gửi Sở Thông tin và Truyền thông để biết và phản hồi thông tin cho báo chí./.

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Lưu: VT, NNPTNT. (10^b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đông